

Trường Sa - Khát vọng trường tồn

KỶ 5: NGƯỜI THÁI BÌNH Ở TRƯỜNG SA

Làm nhiệm vụ ở Trường Sa với bao khó khăn, thử thách, những người con quê hương Thái Bình vẫn cùng đồng đội kiên cường bám đảo, đoàn kết vượt khó vươn lên, quyết tâm bảo vệ vùng trời, biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.



Báo Thái Bình với chiến sĩ đảo Trường Sa Đông.

Biển, đảo là nhà

Trong hải trình đến với Trường Sa, tôi may mắn được đồng hành cùng anh Đoàn Văn Duân, quê xã Bình Nguyên (Kiến Xương), Bí thư Đảng ủy tàu KN-490. Những ngày đầu lên tàu, anh thường xuyên chia sẻ thông tin về tàu, về các đảo, điểm đảo mà đoàn chúng tôi đi, nhờ đó tôi khá thuận lợi khi tác nghiệp. Mỗi năm lên đênh trên biển 6 - 7 tháng, thường xuyên tiếp tế hàng hóa, nhu yếu phẩm cho các đảo nên anh gặp gỡ nhiều đồng hương Thái Bình công tác ngoài đảo. Ngoài hành lý của mình, trong các chuyến đi biển, anh Duân còn mang theo nhiều đồ dùng, quà tặng gửi gắm từ gia đình cán bộ, chiến sĩ. Anh chia sẻ: Hiện trên quần đảo Trường Sa có khá đông cán bộ, chiến sĩ người Thái Bình đang làm nhiệm vụ. Ở đảo xa, tuy còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng anh em rất gắn bó, thường xuyên liên lạc, thăm hỏi, động viên nhau đi trong hoàn cảnh nào cũng luôn đặt nhiệm vụ bảo vệ chủ

quyền biển, đảo của Tổ quốc lên hàng đầu. Nhờ sự chia sẻ của anh Duân, tôi được biết thêm một điều rất đáng tự hào về người Thái Bình ở Trường Sa. Hầu hết các đảo, điểm đảo tuyến phía Nam mà đoàn chúng tôi đi qua, chính trị viên hoặc chỉ huy đảo đều là người Thái Bình. Trường Sa là đảo có số lượng đông nhất cán bộ, chiến sĩ người Thái Bình đang làm nhiệm vụ với hơn 20 người. Mặc dù được lưu lại đảo gần trọn một ngày nhưng do đặc thù công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu nên thời gian gặp gỡ khá gấp gáp. Tranh thủ giờ nghỉ trưa, Trung tá Đỗ Hải Đăng, quê xã Hòa Bình (Kiến Xương), Chính trị viên đảo Trường Sa mới có thời gian rảnh gặp tôi để trò chuyện. Đã nhiều năm công tác tại các đảo, điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa, đây là năm thứ tư liên tiếp anh Đăng nhận nhiệm vụ tại đảo Trường Sa. Sau một hồi trò chuyện, tôi tặng anh món quà bất ngờ. Hướng chiếc điện thoại của mình về phía anh, trong đó là

những hình ảnh quen thuộc ở quê nhà: sân nhà, ao cá và mảnh vườn nhỏ; đặc biệt là lời hỏi thăm, nhắn nhủ của bố mẹ anh gửi tới người con trai đang công tác nơi đảo xa. Người chỉ huy bất ngờ và xúc động, nghẹn ngào: "Hai năm rời mình chưa về thăm nhà. Hôm trước ông cụ mới gọi điện ra hỏi han tình hình anh em chiến sĩ ngoài đảo sau bão số 16 và khoe ở nhà mới xây bờ ao, cải tạo lại vườn tược. Được tận mắt thấy các cụ khỏe mạnh, cuộc sống an yên, mình mừng lắm". Khi được hỏi về cảm nhận cuộc sống trên đảo và nhân nhủ với gia đình, Trung tá Đỗ Hải Đăng trả lời đầy lạc quan: "Cán bộ, chiến sĩ ngoài này được hít khí trời trong lành, được ăn rau sạch, thịt, cá sạch đúng nghĩa, được rèn luyện sức khỏe hàng ngày nên khỏe văm. Vì vậy, gia đình và đất liền hãy cứ yên tâm". Đại úy Phạm Đình Khải, Chính trị viên đảo Đá Tây điểm A, quê xã Minh Lăng (Vũ Thư) chia sẻ: Anh em chúng tôi trên đảo ai cũng thuộc lòng những câu: "Ở đây biển, đảo là nhà/Đông

chí, đồng đội cùng là anh em" và "Vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập". Bởi chỉ có coi đảo như nhà của mình, biển cả là quê hương, anh em chiến sĩ tình như ruột thịt thì mới tạo nên sức mạnh để cùng nhau công tác, vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ.

Điểm tựa hậu phương

Tôi gặp Thiếu tá Nguyễn Xuân Hòa, quê xã Thụy Hải (Thái Thụy) trên đảo Đá Đông điểm A khi anh đang chuẩn bị đồ đạc để theo tàu về đất liền. gương mặt anh lộ rõ vẻ mặt hồ hởi khi sắp được về đất liền, được gặp cậu con trai 8 tháng tuổi. Anh Hòa nhập ngũ năm 1989, thuộc biên chế Lữ đoàn 125, đã đặt chân lên hầu hết các đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Thế nhưng, 2017 mới là năm đầu tiên anh đón tết trên đảo cùng anh em chiến sĩ khi được điều động ra đảo Đá Đông điểm A công tác. Nhiều năm công tác xa nhà, thiếu thốn cả về vật chất lẫn tình cảm nhưng bù lại luôn có "hậu phương" biết chia sẻ, cảm thông. Đây là điểm tựa vững chắc để cán bộ, chiến sĩ yên tâm thực hiện nhiệm vụ.

Chị Vũ Thị Huệ (vợ Thiếu tá Nguyễn Xuân Hòa) hiện là giáo viên tiểu học. Chị chia sẻ, anh chỉ cứ như vợ chồng ngấu bởi hết đi công tác ngoài biển anh lại về đơn vị trong cảng Cát Lái (Thành phố Hồ Chí Minh). Mỗi năm anh chỉ nghỉ phép 1 - 2 lần, có lần vì nhiệm vụ nên 2 năm liền anh ở ngoài đảo không về khiến cả nhà nhớ mong. Chị Huệ tâm sự: Không có chồng ở bên thấy vất vả và thiếu thốn tình cảm lắm chứ. Nhưng cứ nghĩ anh ấy ngoài đảo xa xôi với nhiều khó khăn lại càng thương. Bản thân tôi tự nhủ phải cố gắng làm việc và chăm sóc các con thật tốt để anh yên tâm công tác.

Được đến với Trường Sa là vinh dự lớn lao với mỗi người dân đất Việt. Với tôi, được gặp gỡ đồng hương ở nơi đầu sóng ngọn gió lại càng tự hào hơn. Có lẽ tôi là người "bị ghen tị" nhất đoàn công tác bởi "đi đến đâu cũng gặp đồng hương Thái Bình".

(còn nữa)
NGUYỄN THỜI

TIỀN HẢI Đấu ấn công tác xây dựng Đảng

Thời gian qua, song song với tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cấp ủy các cấp của huyện Tiên Hải còn chú trọng thực hiện đồng bộ các mặt công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh, từ đó lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Văn Giang, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tiên Hải cho biết: Năm 2017, công tác xây dựng Đảng của huyện tiếp tục giữ vai trò then chốt với sự đổi mới đồng bộ về tư duy và phương pháp lãnh đạo; sự thống nhất và quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành. Bên cạnh việc thường xuyên chăm lo củng cố, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, huyện chỉ đạo giữ vững kỷ luật, kỷ cương; giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong Đảng; thật sự phát huy dân chủ trong tự phê bình và phê bình; nói đi đôi với làm. Ngoài ra, huyện còn đặc biệt coi trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng cán bộ, từ đó xây dựng đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có đủ năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ.

Đảng bộ xã Nam Trung hiện có 305 đảng viên, sinh hoạt tại 15 chi bộ. Thực hiện chỉ đạo của Huyện ủy, Đảng ủy xã chú trọng thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, trong đó có các giải pháp về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đồng chí Đỗ Văn Chiếu, Phó Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, các chi bộ duy trì thực hiện nghiêm túc nếp sinh hoạt chi bộ vào ngày 3 hàng tháng. Nội dung sinh hoạt được cấp ủy chi bộ chuẩn bị chu đáo, thiết thực, phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Bên cạnh đó, hình thức sinh hoạt chuyên đề được mở rộng. Trung bình mỗi năm chi bộ tổ chức từ 2 - 3 buổi sinh hoạt chuyên đề với nội dung tập trung vào thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế,

bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng nông thôn mới... Tỷ lệ bình quân đảng viên tham gia sinh hoạt đạt từ 85% trở lên.

Cùng với Đảng bộ xã Nam Trung, năm qua, dưới sự chỉ đạo chung của Huyện ủy, các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn huyện đều thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh gắn với việc giải quyết những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở. Song song với việc chỉ đạo duy trì nếp sinh hoạt chi bộ từ ngày 3 đến ngày 5 hàng tháng, Ban Thường vụ Huyện ủy còn chỉ đạo các chi bộ mở rộng và phát huy dân chủ, nhất là khi thực hiện ban hành nghị

“Kết quả tích cực trong công tác xây dựng Đảng chính là nền tảng quan trọng tạo đà để Đảng bộ huyện lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong năm 2017: kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, tăng 13,02% so với năm 2016; đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên; quốc phòng, an ninh được giữ vững; toàn huyện có 26/34 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2017, Đảng bộ huyện Tiên Hải được suy tôn dẫn đầu các đảng bộ huyện, thành phố.
(Đồng chí Nguyễn Văn Giang, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tiên Hải)

hiện đồng bộ, hiệu quả tất cả các khâu trong công tác cán bộ. Ban Thường vụ Huyện ủy đã căn cứ thực tế lãnh đạo của tổ chức đảng, cấp ủy và ủy ban kiểm tra (UBKT) hai cấp trong huyện đã chủ động xây dựng và hoàn thành chương trình kiểm

61 đồng chí; điều động, luân chuyển 17 đồng chí. Nhằm góp phần nâng cao kỷ luật, kỷ cương và năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng, cấp ủy và ủy ban kiểm tra (UBKT) hai cấp trong huyện đã chủ động xây dựng và hoàn thành chương trình kiểm



Điện mao nông thôn mới xã Đông Hoàng (Tiên Hải).

quyết lãnh đạo những vấn đề trọng tâm, những vấn đề thuộc phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của chi bộ. Đồng thời, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ; nâng cao ý thức chính trị từ huyện đến cơ sở. Năm 2017, huyện đã cử 109 đồng chí đi học cao cấp và trung cấp lý luận chính trị. Đối với việc tuyển chọn, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý, huyện thực hiện theo đề án tuyển chọn cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý được xây dựng trên cơ sở Đề án số 08-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch. Năm 2017, huyện đã kiện toàn 10 chức danh ở 9 tổ chức cơ sở đảng; làm quy trình 19 đồng chí, bổ nhiệm lại

hướng dẫn đảng ủy các xã, thị trấn ban hành tiêu chuẩn cán bộ cấp mình. Từ tiêu chuẩn các chức danh cán bộ làm cơ sở xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Năm 2017, huyện đã cử 109 đồng chí đi học cao cấp và trung cấp lý luận chính trị. Đối với việc tuyển chọn, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý, huyện thực hiện theo đề án tuyển chọn cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý được xây dựng trên cơ sở Đề án số 08-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch. Năm 2017, huyện đã kiện toàn 10 chức danh ở 9 tổ chức cơ sở đảng; làm quy trình 19 đồng chí, bổ nhiệm lại

tra, giám sát năm 2017 và thực hiện tốt các nhiệm vụ kiểm tra phát sinh. Duy trì thường xuyên công tác nắm tình hình, nhất là việc thực hiện kết luận sau kiểm tra, giám sát và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, những vụ việc tồn đọng, bức xúc ở các địa phương. Năm 2017, cấp ủy huyện đã thực hiện 2 cuộc kiểm tra, 3 cuộc giám sát chuyên đề; cấp ủy cơ sở đã thực hiện 83 cuộc kiểm tra, 41 cuộc giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên. Qua kiểm tra đã xử lý kỷ luật 28 đồng chí (khiển trách 21, cảnh cáo 3, khai trừ 4), từ đó góp phần giữ gìn kỷ luật của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

ĐÀO QUYÊN

Hiệu quả từ Chỉ thị số 01

Thời gian qua, Bộ đội Biên phòng (BDBP) tỉnh đã thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới", tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới biển của tỉnh.

Đồn Biên phòng Trà Lý quản lý 200 phương tiện và trên 500 lao động làm ăn trên biển thuộc 2 xã Thái Thượng, Thái Đô (Thái Thụy). Thực hiện Chỉ thị số 01, đơn vị đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng 2 mô hình tàu thuyền tự quản làm ăn trên biển, 1 tổ tự quản bến bãi an toàn và 2 mô hình học giáo không ma túy... Theo Thiếu tá Đỗ Trường Giang, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Trà Lý: Đơn vị đã nghiêm túc quán triệt, triển khai Chỉ thị số 01 tới 100% cán bộ, chiến sĩ; đồng thời, phối hợp với địa phương thực hiện nghiêm túc các



Phối hợp tuần tra bảo vệ rừng tại xã Thụy Xuân (Thái Thụy).

nội dung của Chỉ thị. Các mô hình tự quản hoạt động hiệu quả đã tạo mối đoàn kết giữa ngư dân làm ăn trên biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Cùng với đó, các tổ tự quản còn tích cực phối hợp với đơn vị bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, tham gia tìm kiếm,

cứu được 3 phương tiện/7 lao động gặp nạn trên biển. Để Chỉ thị số 01 đi vào cuộc sống, BDBP tỉnh tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền, lấy đó là cơ sở để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, thu hút các tầng lớp nhân dân tích cực

tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển. Không chỉ phối hợp tuyên truyền nội dung Chỉ thị trên hệ thống truyền thanh cơ sở, lồng ghép tại hội nghị của các ngành, đoàn thể, các đơn, hải đội còn thành lập các tổ, đội công tác bám địa bàn tuyên truyền

trực tiếp đến từng hộ dân, ngư dân. Đến nay, BDBP tỉnh đã tổ chức gần 90 buổi tuyên truyền nội dung Chỉ thị số 01 cho gần 1.700 người. Ngoài ra, còn phối hợp với các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền về biển, đảo, Pháp lệnh số 16, Nghị định số 36 gắn với tuyên truyền Chỉ thị số 01.

Đại tá Nguyễn Văn Thủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BDBP tỉnh cho biết: Xây dựng các mô hình tổ, đội tự quản là một trong những nội dung trọng tâm của Chỉ thị số 01. Hoạt động hiệu quả của các tổ tự quản đã cùng với các đơn vị BDBP bảo vệ, giữ vững chủ quyền an ninh tuyến biển của tỉnh, góp phần củng cố thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc. Trên địa bàn 14 xã, thị trấn khu vực biên phòng của tỉnh, BDBP tỉnh đã xây dựng 199 tổ tự quản an ninh trật tự với 4.956 thành viên; 11 tổ tàu thuyền tự quản với 338 phương tiện/732 thành viên.

Năm 2017, BDBP tỉnh phối hợp xây dựng thêm

4 bến bãi tự quản với 325 thành viên, 2 học giáo không ma túy và tự quản về an ninh trật tự và 5 chùa cảnh 4 gương mẫu. Đến nay, các tổ tự quản của 6 xã, thị trấn ven biển của Thái Thụy đã được UBND huyện công nhận theo hướng dẫn của Bộ Quốc phòng. Đồn Biên phòng Cửa Lán phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện Tiên Hải báo cáo UBND huyện ra quyết định công nhận các tổ tự quản của huyện. Đối với hoạt động của các tổ tự quản, các đơn vị biên phòng đã phân công cán bộ phụ trách từng tổ

trong từng khu vực, thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, nắm bắt tình hình, hướng dẫn các tổ hoạt động và tham gia cùng lực lượng BDBP tuần tra, bảo vệ, cứu hộ, cứu nạn trên biển.

Đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BDBP tỉnh cho biết thêm: Thời gian qua, nhân dân đã cung cấp cho lực lượng BDBP hàng trăm nguồn tin có giá trị, giúp chúng tôi thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới biển và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Năm 2017 và 3 tháng đầu năm 2018, BDBP tỉnh đã

xác lập và đấu tranh thành công 7 kế hoạch nghiệp vụ về tội phạm ma túy; đồng thời, phối hợp với lực lượng công an tỉnh bắt 27 vụ/40 đối tượng, thu 3.3230g heroin, 8.5310g methamphetamine, 96 gói nhỏ heroin và 6 gói ma túy tổng hợp; xử lý 1 phạm nhân chính 35 vụ/85 đối tượng, thu giữ 8 bộ kích điện, 7 phương tiện, gần 250m³ cát, xử phạt trên 400 triệu đồng. Ngoài ra, BDBP tỉnh còn vận động thu giữ gần 20kg pháo các loại, 160 viên đạn, 15 vũ khí tự chế...

TẮT ĐẠT



Bộ đội Biên phòng tỉnh giúp ngư dân chằng chống phương tiện vào tránh bão.